

Tiêu đề 1 Cuộc họp thường niên (ảo)
Trường tiểu học chiến trường
Thứ tư ngày 13 tháng 9 năm 2023
Biên bản cuộc họp

Lời mời, chào mừng và đăng ký:

Phụ huynh đã được thông báo về Cuộc họp thường niên Tiêu đề 1 của Battlefield Primary thông qua DOJO và trang Facebook của trường. Cuộc họp được tiến hành trực tuyến và trình chiếu được gửi dưới dạng liên kết đến tất cả phụ huynh.

Mục tiêu và chương trình nghị sự

Mục đích của cuộc họp này là để thông báo cho phụ huynh về tác động của Tiêu đề 1 đến Trường Tiểu học Battlefield. Một bản sao cứng của Chương trình nghị sự của Hội nghị Thường niên Tiêu đề 1 đã được gửi đến các hộ gia đình trước khi cuộc họp diễn ra vào ngày 1 tháng 9 năm 2023.

Phân phối và trình bày thông tin

Thông tin về Cuộc họp thường niên sơ cấp của Chiến trường Tiêu đề 1 cho năm 2023-2024 đã được trình bày dưới dạng trình chiếu. Bài thuyết trình ảo đã được gửi tới tất cả phụ huynh và nó chứa trong các slide, hình ảnh, liên kết và thông tin liên quan đến trường Tiêu đề 1 là gì và các yêu cầu của Trường Tiêu đề 1. Trình chiếu có ngân sách cho năm nay và trình bày chi tiết cách sử dụng ngân sách. Bài thuyết trình cho thấy các mục tiêu toàn trường năm nay và cách đo lường và đánh giá các mục tiêu đó. Trình chiếu cung cấp cho phụ huynh thông tin về Tiêu chuẩn Tiểu bang Georgia, cổng thông tin dành cho phụ huynh và cách nhận thông tin về trình độ của giáo viên tại BPS. Sự tham gia của Phụ huynh và Gia đình được trình bày trên một số slide và phụ huynh được cung cấp thông tin về cách họ có thể tham gia với BPS.

Đánh giá, kết quả và phản hồi

Phụ huynh được thông báo rằng nếu họ có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào khác, họ có thể gửi câu hỏi đó theo nhiều cách khác nhau, bao gồm liên hệ với Amber Barnes PIC hoặc Julie Robbins, Hiệu trưởng BPS. Họ cũng được thông báo rằng các cuộc họp và khảo sát trong tương lai là cách tuyệt vời để đưa ra phản hồi. Thẻ đầu vào trong Phòng Tài nguyên cũng được giải thích nếu phụ huynh muốn đưa ra bất kỳ nhận xét nào khác. Phụ huynh được thông báo rằng nếu họ muốn nộp đơn khiếu nại, họ có thể làm điều đó bất cứ lúc nào với hiệu trưởng nhà trường hoặc Điều phối viên Tiêu đề 1 của Quận Gina Hayes. Số điện thoại và địa chỉ email đã được cung cấp cho tất cả phụ huynh. Không có phản hồi hoặc nhận xét nào từ phụ huynh về Cuộc họp thường niên Tiêu đề 1

Phần kết thúc và Bài tập Tiêu đề 1

Quyền truy cập vào tất cả các tài liệu phát tay Tiêu đề 1 đã được cung cấp trong trình chiếu dành cho phụ huynh và họ được thông báo rằng họ cũng có thể nhận được các tài liệu phát tay đó bất cứ lúc nào bằng cách yêu cầu chúng từ PIC Amber Barnes hoặc bằng cách truy cập Phòng Tài nguyên tại Trường Tiểu học Battlefield, nơi luôn có các tài liệu phát tay đó. có sẵn.

Thưa các bậc phụ huynh, chúng tôi đã sử dụng một công cụ dịch thuật trực tuyến không chính xác. Chúng tôi hy vọng các bạn có thể rút ra được ý nghĩa cơ bản của tài liệu này.

